

## กระบวนการ “การดำเนินโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน มหาวิทยาลัยมหิดลและ แหล่งทุนภายนอก”

หลังจากที่นักวิจัย/หัวหน้าโครงการได้รับอนุมัติจากแหล่งทุน มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งสถานะของโครงการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งไปยังหัวหน้าโครงการ หากโครงการวิจัยเป็นไปตามแผน เจ้าหน้าที่แจ้งให้หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรอบของสัญญาทุน พร้อมเบิกเงินงวด โดยรายงานความก้าวหน้าจัดทำทุก ๆ 6 เดือน หัวหน้าโครงการหรือเจ้าหน้าที่แนบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ลงในระบบ NRIIS (เดิมคือระบบ NRMS) (ในกรณีแหล่งทุนภายใน มหิดล) เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมขออนุมัติเบิกเงินงวด (กรณีเป็นตามแผน) และหนังสือขออนุมัติขยายเวลา (กรณีไม่เป็นตามแผน) โดยสามารถขยายระยะเวลาไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 6 เดือน พร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม MU 02 (ในกรณีแหล่งทุนภายใน มหิดล) หรือแบบฟอร์มของแหล่งทุน (ในกรณีแหล่งทุนภายนอก) เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ ดำเนินการส่งไปยังมหาวิทยาลัย (ในกรณีแหล่งทุนภายใน มหิดล) หรือดำเนินการส่งไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือเพื่อส่งไปยังแหล่งทุน (ในกรณีแหล่งทุนภายนอก)

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานหรือกองบริหารงานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการส่งรายงานและเงินงวด (กรณีเป็นตามแผน) และอนุมัติการขยายเวลา (กรณีไม่เป็นตามแผน) เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบการอนุมัติการส่งรายงานและเงินงวด (กรณีเป็นตามแผน) และอนุมัติการขยายเวลา (กรณีไม่เป็นตามแผน) และหากมีการแก้ไขเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งกลับไปยังหัวหน้าโครงการเพื่อให้แก้ไข สำหรับแหล่งทุนภายนอกบางแหล่งทุนมีหนังสือ/อีเมลแจ้งไปที่หัวหน้าโครงการโดยตรง

ในกรณีส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการส่งสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือไปยังธนาคารเพื่อปิดบัญชีโครงการ หนังสือคืนเงินคงเหลือจากโครงการเพื่อเป็นรายได้มหาวิทยาลัยเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ ส่งไปยังมหาวิทยาลัย หรือหนังสือคืนเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือเพื่อส่งไปยังแหล่งทุน (ในกรณีแหล่งทุนภายนอก) และหนังสือคืนดอกเบียคงเหลือจากการปิดบัญชีโครงการเพื่อเป็นรายได้ของส่วนงานเสนอผู้อำนวยการรับทราบ

# ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

